



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา
<b>1. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว</b>						
<b>1.1. อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</b>						
1	ผศ.ดร.โลภา อำนวยรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	2 ปี 4 เดือน 4 วัน
2	นายศราวุฒิ แสงคำ	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	11 เดือน 17 วัน
3	ดร.ณัฐ นาเอก	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	11 เดือน 22 วัน
4	ดร.ปรัชญา นวนแก้ว	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	3 ปี 1 เดือน 4 วัน
<b>1.2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</b>						
5	ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	5 ปี 8 เดือน 4 วัน
<b>2. ผู้ที่อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</b>						
6	นายชาญชัย พรมณี	อาจารย์	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	1 ปี 7 เดือน 2 วัน
7	ดร.ธิดาทิร อนุชาญ	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เทียบตำแหน่ง)	1 เดือน 1 วัน
8	ดร.ธนาพร บุญมี	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	1 ปี 1 เดือน 4 วัน
<b>3. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว</b>						
<b>3.1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ</b>						
9	ผศ.ดร.ไพศาล จีฟู	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ	2 ปี 9 เดือน 8 วัน
<b>3.2. อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ</b>						
10	ดร.พัชรียา อัมพุช	อาจารย์	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ	11 เดือน 26 วัน
11	ดร.สนธยา สุขยิ่ง	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ	1 ปี 14 วัน
<b>3.3. อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน</b>						
12	ดร.นฤมล เสถียรยะ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน	7 เดือน 25 วัน
<b>4. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสรุปผลการประเมิน</b>						
13	นายชัยวัฒน์ แสงศิริจันทร์	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสรุปผลการประเมิน	1 ปี 1 เดือน 11 วัน
14	ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสรุปผลการประเมิน	11 เดือน 4 วัน
15	นางสาวศุภลักษณ์ อ้อยอด	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสรุปผลการประเมิน	9 เดือน 1 วัน
16	ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสรุปผลการประเมิน	11 เดือน 1 วัน



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

5. อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ							
17	ผศ.ดร.กมลรัตน์ นามมณี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1 ปี 6 เดือน 26 วัน	
18	นางสาวชนมาด สิงห์หิ้นด์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1 ปี 2 เดือน 29 วัน	
19	ดร.บุณทริกา เทพสุคนธ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1 ปี 2 เดือน 26 วัน	
20	รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก	รองศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1 ปี 20 วัน	
21	นายกฤษฎา สารทอง	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	9 เดือน 8 วัน	
22	ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	8 เดือน 23 วัน	
23	ดร.ธนกานต์ สวมกัน	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	10 เดือน 15 วัน	
24	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	7 เดือน 18 วัน	
25	ดร.นาเกตน์ สิงห์คำ	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	7 เดือน 17 วัน	
26	ดร.ภาวิณี จันทร์วิจิตร	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	7 เดือน 6 วัน	
27	ดร.นรินทร์ นนทมาลัย	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	6 เดือน 26 วัน	
28	นายวัชรพงศ์ สุทธภักดิ์	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	6 เดือน 12 วัน	
29	ดร.พกาสุคนธ์ เมฆรัตน์ชัย	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	5 เดือน 29 วัน	
30	ดร.ธิดิ เกตุคำ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	5 เดือน 25 วัน	
31	ดร.ศุภชัย วันประโคน	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	8 เดือน 4 วัน	
32	ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ชิมแมน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1 ปี 7 วัน	
33	ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	10 เดือน 11 วัน	
34	ดร.ยุทธวัฒน์ โพธิ์เศษ	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	11 เดือน 23 วัน	
35	ดร.พีรพงษ์ สิบแสน	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1 ปี 15 วัน	
36	นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	6 เดือน 12 วัน	
37	นายมนุเชษฐ์ มะโนธรรม	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (เทียบตำแหน่ง)	5 เดือน 3 วัน	



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

6. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา						
38	นายพิษณุ เจนดง	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา	8 เดือน 25 วัน
39	ผศ.ดร.สาคร เมธีรักษาวิช	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา	4 เดือน 21 วัน
40	ดร.ชยานันท์ มณีวรรณ	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา	1 ปี 7 วัน
41	ดร.ณวิญ เสริฐผล	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา	7 เดือน 28 วัน
7. อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ						
42	ผศ.ดร.เบญจมา คล้ายสิงห์โต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศิลปศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	8 เดือน 24 วัน
43	ดร.ไผ่แดง ชวีญใจ	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	7 เดือน 24 วัน
44	ดร.นิจิตติยา สุวรรณสม	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	6 เดือน 27 วัน
45	ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	6 เดือน 26 วัน
46	นางทัฬหวิชญ์ ศรีรัศยาวงศ์	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	6 เดือน 22 วัน
47	ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย	อาจารย์	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	5 เดือน 18 วัน
48	ดร.ภ.จวีวุฒิ ระจับเหตุ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	5 เดือน 15 วัน
49	ดร.อภิติ วลัยชัยเพียร	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 28 วัน
50	ดร.วรรณภากร พรประเสริฐ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 21 วัน
51	นายบัณฑิตพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 18 วัน
52	ดร.จักรินทร์ ศิริวิไล	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 21 วัน
53	ผศ.ดร.อดิษฐ์ อำนวยพรเลิศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	5 เดือน 16 วัน
54	นายสุธี เมฆเบญจสงกลาง	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 19 วัน
55	ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	7 เดือน 14 วัน
56	ดร.อำนาจ อ่อนสอาด	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 14 วัน
57	ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประช้าย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	5 เดือน 25 วัน
58	ดร.รัฐภาคย์ ทรัพย์พรณ	อาจารย์	คณะศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	4 เดือน 18 วัน
59	ดร.ชัยพัฒน์ ลาพิณี	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	6 เดือน 23 วัน
60	ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ	6 เดือน 22 วัน



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

8. อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา							
61	นางสาวนิโลบล คำย่นต์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		5 เดือน 24 วัน
62	นางสาวจิรวรรณ สุวรรณสุจริต	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 14 วัน
63	ดร.ณัฐวุฒิ สัมปโน	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 11 วัน
64	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 11 วัน
65	ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		8 เดือน 1 วัน
66	ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 18 วัน
67	ผศ.ดร.นภานันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 13 วัน
68	ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 13 วัน
69	ดร.สมโภช เสาร์อิน	อาจารย์	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		1 เดือน 20 วัน
70	ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		1 เดือน 8 วัน
71	ดร.กิตติศักดิ์ แจ่มจ้อย	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		1 เดือน 5 วัน
72	ดร.นภา ราชธาดา	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 12 วัน
73	นางสาวพัชรินทร์ คัสเดศรี	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		2 เดือน 24 วัน
74	ดร.รัชฎา ประภาสวัต	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		1 เดือน 7 วัน
75	ดร.นิศรา บุญเกิด	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		1 เดือน 6 วัน
76	นางสาวกฤษณา พุกอินทร์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		4 เดือน 19 วัน
77	นางสาวปณณยภัทร์ ศิริธีราธิกุล	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		3 เดือน 2 วัน
78	นางสาวมนชนก ชูวรรณปกรณ์	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา		3 เดือน 23 วัน
9. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน							
79	รศ.ดร.สุศักดิ์ เส่าแก้ว	รองศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน		1 ปี 10 วัน
10. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ							
80	นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ		4 เดือน 14 วัน
81	นายนคร คำร้อง	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ		4 เดือน 17 วัน
11. อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ							
82	นายทวีป มหาสิงห์	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร		1 เดือน 7 วัน
83	นางสาวณัฐธยาน์ ชาวเมือง	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร		16 วัน

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:46 น.